

ผุดมอเตอร์เวย์สายใหม่M9

จ่อชงกรม.เคาะงบ5หมื่นล./เร่งเครื่องดอนเมืองเฟส3

พญาไท ● “กรมทางหลวง” จ่อชง กรม.ไฟเขียวประมูลมอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-บางบัวทอง 5.6 หมื่นล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ ลุยตอกเสาเข็มปี 68 ด้าน ทอท.เร่งออกแบบ “ดอนเมือง” เฟส 3 ชงบอร์ดเคาะปลายปีนี้ ลุยเปิดประมูล เริ่มก่อสร้างปี 67

แหล่งข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) หรือ M9 ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง ระยะทางประมาณ 35.85 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 56,035 ล้านบาท ที่ผ่านมาโครงการได้ผ่านความเห็นจากคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) แล้ว ปัจจุบัน

กรมอยู่ระหว่างเตรียมเสนอต่อกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบหลักการของโครงการภายในปี 2566

อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นกรมทางหลวง (ทล.) จะตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 เพื่อดำเนินการจัดทำร่างเอกสารประกาศเชิญชวนคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (RFP) คาดจะเริ่มเปิดประมูลได้ภายในสิ้นปี 2566 ได้ตัวผู้ชนะประมูลภายในปี 2567 หลังจากนั้นจะลงนามสัญญาและดำเนินการ

ก่อสร้าง ภายในปี 2568 ระยะเวลาก่อสร้างกว่า 3 ปี เปิดให้บริการประมาณปี 2571 ส่วนรูปแบบการลงทุนของโครงการจะใช้รูปแบบการร่วมลงทุน PPP Netcost โดยเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง งานระบบและจัดเก็บค่าผ่านทาง (O&M) ขณะที่ภาครัฐจะเป็นผู้ดำเนินการเวนคืนที่ดิน อายุสัญญาสัมปทาน 30 ปี

ด้านนายศิริติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เฟส 3 วงเงินประมาณ

3.6 หมื่นล้านบาท ว่า ขณะนี้ทอท.ได้ผู้รับจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการ วงเงินกว่า 600 ล้านบาทแล้ว จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 10 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเสนอให้คณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.พิจารณาได้ในปลายปี 2566 หากเห็นชอบจะเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดประมูลหาผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนา ทดม. เฟส 3 ต่อไป

“คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2567 ใช้เวลาประมาณ 3 ปี และสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณปี 2570 จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของ ทดม.ได้เพิ่มขึ้น



กิริติ กิจมานะวัฒน์

จากปัจจุบันรองรับผู้โดยสารได้ 30-40 ล้านคนต่อปี เป็นประมาณ 50 ล้านคนต่อปี อย่างไรก็ตาม โครงการพัฒนา ทดม. เฟส 3 ประกอบด้วย การก่อสร้างหลุมจอดอากาศยานด้านทิศเหนือเพิ่มเติม 12 หลุมจอด” นายกิริติกล่าว.